

CÔNG KHAI
NGÀNH ĐÀO TẠO ĐANG HOẠT ĐỘNG VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT
THEO YÊU CẦU VỀ CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 Bộ GD&ĐT)

1. Ngành Y khoa trình độ đại học, mã ngành 7720101

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024	<ul style="list-style-type: none">* Từ trung cấp lên đại học:- Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp y sỹ- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024* Từ đại học đối với người đã có bằng đại học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe:- Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe;- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Trường năm 2024
2	Chuẩn đầu ra	<p>Yêu cầu về kiến thức</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vận dụng được kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.2. Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong cung cấp các dịch vụ y tế cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.3. Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp. <p>Yêu cầu về kỹ năng</p> <ol style="list-style-type: none">4. Chẩn đoán, điều trị, xử trí, theo dõi và dự phòng được các bệnh thông thường5. Phát hiện và xử trí được các trường hợp cấp cứu thông thường.6. Phát hiện được những ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của bản thân và cơ sở chăm sóc y tế để chuyển tuyến kịp thời.7. Chỉ định và phân tích được kết quả một số xét nghiệm, kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường.8. Thực hiện được một số thủ thuật lâm sàng và cận lâm sàng cơ bản.9. Xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên.10. Phát hiện được dịch bệnh thông thường và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp nhằm chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia	

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
		<p>đình và cộng đồng.</p> <p>11. Thực hiện được các kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng và bảo vệ môi trường.</p> <p>12. Kê đơn thuốc đúng nguyên tắc, an toàn, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.</p> <p>13. Phát hiện và xử trí được các tai biến và tình trạng bất lợi đe dọa đến tính mạng người bệnh.</p> <p>14. Xác nhận được tình trạng tử vong và thông báo cho người nhà.</p> <p>15. Thu thập, quản lý và sử dụng được các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng.</p> <p>16. Sử dụng được y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc để điều trị, dự phòng và phục hồi chức năng một số bệnh thông thường.</p> <p>17. Tạo lập được mối quan hệ thân thiện và giao tiếp có hiệu quả với người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng.</p> <p>18. Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.</p> <p>19. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2014-TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.</p> <p>Mức tự chủ và chịu trách nhiệm</p> <p>20. Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.</p> <p>21. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh.</p> <p>22. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp</p> <p>23. Cung cấp được các thông tin liên quan đến sức khỏe và bệnh tật cho người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp.</p> <p>24. Tuân thủ đúng các qui định của ngành, pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi ứng xử và hoạt động nghề nghiệp.</p> <p>25. Chủ động, tích cực học tập để hoàn thiện các kỹ năng học tập suốt đời.</p>	
3	Điều kiện thực hiện CTĐT		<p>1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-cao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 178 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 01 Giáo sư, 17 Phó Giáo sư, 60 Tiến sĩ, 11 Bác sĩ Chuyên khoa II, 88 Thạc sĩ, 01 BS. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 1328/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Y khoa. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_GT</p>

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
		Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/ 4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH 5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.	

2. Ngành Y học dự phòng trình độ đại học, mã ngành 7720110

TT	Nội dung	Chính quy
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024
2	Chuẩn đầu ra	<p>Kiến thức</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Y học dự phòng trong thực hành chuyên môn nghề nghiệp. 2. Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 3. Vận dụng được kiến thức về công nghệ thông tin trong thực hành nghề nghiệp. 4. Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động Y học dự phòng. 5. Vận dụng được kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn nghề nghiệp. <p>Kỹ năng</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Thực hiện được kỹ năng hỏi bệnh, khám bệnh và tư vấn sức khoẻ cho cộng đồng. 7. Chẩn đoán, xử trí được các bệnh thường gặp và một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. 8. Phát hiện được các vấn đề sức khoẻ cộng đồng và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp. 9. Lập được kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người bệnh, gia đình và cộng đồng 10. Giám sát, đánh giá được các hoạt động/chương trình y tế tại cộng đồng. 11. Thực hiện được kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻ để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 12. Phát hiện, theo dõi và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp về các bệnh lây và không lây nhiễm; các vấn đề sức khoẻ môi trường; sức khoẻ nghề nghiệp; tai nạn thương tích; dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 13. Thiết kế và thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học dự phòng. 14. Xác định được mức độ hoàn thành công việc của cá nhân và các thành viên trong nhóm. 15. Lập được kế hoạch cho bản thân trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp. 16. Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

TT	Nội dung	Chính quy
		<p>dùng cho Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.</p> <p>Mức tự chủ và chịu trách nhiệm</p> <p>17. Làm việc độc lập, làm việc nhóm và phối hợp được với các bên liên quan trong các hoạt động nghề nghiệp.</p> <p>18. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể.</p> <p>19. Tự định hướng, đưa ra kết luận, xử trí chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.</p> <p>20. Tham gia vào việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá các chương trình và cải thiện các hoạt động y tế.</p>
3	Điều kiện thực hiện CTĐT	<p>1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 171 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 14 Phó Giáo sư, 57 Tiến sĩ, 13 Bác sĩ Chuyên khoa II, 86 Thạc sĩ, 01 BS. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 1331/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Y học dự phòng. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/</p> <p>4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH</p> <p>5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.</p>

3. Ngành Dược học trình độ đại học, mã ngành 7720201

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và 	<ul style="list-style-type: none"> * Từ cao đẳng lên đại học: - Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
		đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024	
2	Chuẩn đầu ra	<p>Kiến thức</p> <ol style="list-style-type: none"> Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định pháp chế Dược trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Áp dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nguyên liệu làm thuốc. Áp dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản trong soạn thảo văn bản, thống kê, tra cứu thông tin và sử dụng một số phần mềm thông dụng trong ngành Dược Vận dụng được các kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành và giám sát trong quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nguyên liệu làm thuốc. <p>Kỹ năng</p> <ol style="list-style-type: none"> Xây dựng, triển khai, giám sát được một số hoạt động sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nguyên liệu làm thuốc. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được một số hoạt động tồn trữ, cung ứng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nguyên liệu làm thuốc. Thực hiện được một số hoạt động lập kế hoạch, triển khai điều trị; theo dõi, giám sát sử dụng thuốc trên người bệnh và thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý Đề xuất và thực hiện được các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm giải quyết những vấn đề chuyên môn Dược. Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, người chăm sóc, khách hàng, đồng nghiệp, đối tác và cộng đồng Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 - Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương <p>Mức tự chủ và trách nhiệm</p> <ol style="list-style-type: none"> Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm, tuân thủ pháp luật và qui tắc đạo đức nghề nghiệp Hướng dẫn, giám sát được người khác thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, tự học, bảo vệ, phản biện ý kiến, đưa ra kết luận chuyên môn Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động về Dược 	
3	Điều kiện thực hiện CTĐT	<ol style="list-style-type: none"> Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 111 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 05 Phó Giáo sư, 39 Tiến sĩ, 02 Bác sĩ Chuyên khoa II, 65 Thạc sĩ. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách 	

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
		<p>GV ban hành tại Quyết định số 1333/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Dược học. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN</p> <p>Có thư viện truyền thông và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/</p> <p>4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH</p> <p>5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.</p>	

4. Ngành Điều dưỡng trình độ đại học, mã ngành 7720301

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông vừa làm vừa học
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024 	<ul style="list-style-type: none"> * Từ cao đẳng lên đại học: - Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng Điều dưỡng; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024
2	Chuẩn đầu ra	<p>Kiến thức</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vận dụng được kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 2. Phân tích được sự phát triển bình thường của con người qua các giai đoạn phát triển, cơ chế các triệu chứng, hội chứng, các liệu pháp chăm sóc và dự phòng một số chứng và bệnh thông thường dựa trên kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành Điều dưỡng. 3. Vận dụng được kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp. <p>Kỹ năng</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Thực hiện đúng quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 5. Thực hiện thành thạo một số kỹ thuật điều dưỡng, cấp cứu ban đầu tại cơ sở y tế và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả. 6. Thực hiện được một số phương pháp y học cổ truyền, phục hồi chức năng trong chăm sóc, dự phòng một số bệnh thông thường. 	

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông vừa làm vừa học
		<p>7. Thực hiện có hiệu quả các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.</p> <p>8. Quản lý được công tác: Chăm sóc người bệnh, hồ sơ bệnh án, môi trường làm việc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác để chăm sóc người bệnh an toàn, chất lượng, hiệu quả.</p> <p>9. Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, thực hành chuyên môn dựa trên bằng chứng để cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.</p> <p>10. Sử dụng tối thiểu được 1 ngoại ngữ để giao tiếp trong các tình huống cơ bản của cuộc sống và chuyên ngành. Đọc và tham khảo được các tài liệu chuyên ngành</p> <p>11. Sử dụng thành thạo một số ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: hệ điều hành, các phần mềm Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft Powerpoint), mạng máy tính và mạng internet trong thực hành nghề nghiệp</p> <p>Mức tự chủ và trách nhiệm</p> <p>12. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.</p> <p>13. Thể hiện được sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ với người bệnh và gia đình người bệnh</p> <p>14. Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.</p> <p>15. Tuân thủ đúng các qui định của ngành, pháp luật của Nhà nước và chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi ứng xử và hoạt động nghề nghiệp.</p> <p>16. Xây dựng được kế hoạch học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp, đồng thời tự đánh giá và hoàn thiện bản thân</p>	
3	Điều kiện thực hiện CTĐT		<p>1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 125 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 05 Phó Giáo sư, 39 Tiến sĩ, 05 Bác sĩ Chuyên khoa II, 76 Thạc sĩ. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 1334/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Điều dưỡng. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/</p> <p>4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH</p> <p>5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật,</p>

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông vừa làm vừa học
		công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.	

5. Ngành Hộ sinh trình độ đại học, mã ngành 7720302

TT	Nội dung	Chính quy
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024
2	Chuẩn đầu ra	<p><i>Yêu cầu về kiến thức</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa xã hội, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe sinh sản của phụ nữ và trẻ em, gia đình và cộng đồng; - Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, gia đình và cộng đồng; - Vận dụng được kiến thức và phương pháp luận khoa học trong thực hành nghề nghiệp để cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ và trẻ em, gia đình và cộng đồng. <p><i>Yêu cầu về kỹ năng</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thành thạo các cấp cứu ban đầu, thủ thuật, kỹ thuật sản phụ khoa, quy trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em, gia đình và cộng đồng đảm bảo an toàn, hiệu quả, liên tục; - Quản lý, vận hành và sử dụng được các trang thiết bị y tế trong phạm vi thực hành hộ sinh đúng mục đích, an toàn hiệu quả; - Thực hiện được một số phương pháp y học cổ truyền, phục hồi chức năng trong chăm sóc, dự phòng một số bệnh thông thường ở phụ nữ và trẻ em; - Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, thực hành chuyên môn dựa trên bằng chứng để cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, gia đình và cộng đồng; - Thực hiện có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, gia đình và cộng đồng; - Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để giao tiếp trong các tình huống cơ bản của đời sống và chuyên ngành. Đọc và tham khảo được các tài liệu thuộc chuyên ngành; - Sử dụng thành thạo một số ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: hệ điều hành, các phần mềm Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), mạng máy tính và mạng Internet trong thực hành nghề nghiệp. <p><i>Yêu cầu về mức tự chủ, trách nhiệm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự đánh giá và hoàn thiện bản thân; Xây dựng được kế hoạch học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp. - Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với đồng nghiệp với tinh thần hợp tác và tác phong chuyên nghiệp. - Có tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt.
3	Điều	1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ:

TT	Nội dung	Chính quy
	kiện thực hiện CTĐT	<p>http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 133 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 47 Tiến sĩ, 08 Bác sĩ Chuyên khoa II, 75 Thạc sĩ, 01 BSNT, 01 BS, 01 CN. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Hộ sinh. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN</p> <p>Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/</p> <p>4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH</p> <p>5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.</p>

6. Ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học, mã ngành 7720501

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Xét tuyển đối với người đã có bằng đại học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024 - Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc khối ngành sức khỏe.
2	Chuẩn đầu ra	<p>Kiến thức</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 2. Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng, y học lâm sàng và Răng Hàm Mặt trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 3. Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng. 	

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
		<p>4. Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành chăm sóc Răng miệng và Hàm mặt.</p> <p>5. Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.</p> <p>Kỹ năng</p> <p>6. Thực hiện được công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe về chăm sóc răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.</p> <p>7. Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được các chứng, bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường về Răng - Hàm - Mặt và các bệnh liên quan.</p> <p>8. Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán, xử trí các bệnh Răng - Hàm - Mặt thông thường.</p> <p>9. Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò chức năng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng - Hàm - Mặt.</p> <p>10. Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác phòng và chữa bệnh Răng - Hàm - Mặt.</p> <p>11. Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học</p> <p>12. Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.</p> <p>13. Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 - Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam - Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.</p> <p>14. Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.</p> <p>Mức tự chủ và trách nhiệm</p> <p>15. Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm trong các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp</p> <p>16. Chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn do bản thân thực hiện.</p> <p>17. Hướng dẫn, giám sát được đồng nghiệp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.</p>	
3	Điều kiện thực hiện CTĐT	<p>1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 130 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 09 Phó Giáo sư, 41 Tiến sĩ, 09 Bác sĩ Chuyên khoa II, 70 Thạc sĩ, 01 BS. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 1329/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Răng Hàm Mặt. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT</p>	

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông chính quy
		Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/ 4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH 5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.	

7. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học, mã ngành 7720601

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông vừa làm vừa học
1	Chuẩn đầu vào	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024 	<ul style="list-style-type: none"> * Từ cao đẳng lên đại học: - Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng xét nghiệm; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024
2	Chuẩn đầu ra	<p>Yêu cầu về kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa xã hội, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; - Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng, y học lâm sàng và chuyên ngành xét nghiệm trong thực hiện và biện luận kết quả xét nghiệm; - Vận dụng được kiến thức về công nghệ thông tin trong việc thực hiện và phân tích và xử lý kết quả xét nghiệm; - Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các quy trình trong lĩnh vực xét nghiệm y học; - Vận dụng được kiến thức về quản lý chất lượng xét nghiệm trong thực hành nghề nghiệp. <p>Yêu cầu về kỹ năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm y học cơ bản; - Giải thích được kết quả các xét nghiệm y học cơ bản; - Thực hiện đúng một số quy trình đảm bảo chất lượng cơ bản trong phòng xét nghiệm; - Kiểm tra và giám sát được việc thực hiện các quy trình về sử dụng hóa chất, sinh phẩm và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; - Sử dụng và bảo quản được một số loại trang thiết bị xét nghiệm y học - Lập được kế hoạch cho bản thân trong tìm kiếm việc làm; - Thực hiện được kỹ năng giao tiếp, tư vấn sức khỏe và làm việc nhóm hiệu quả; - Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 - Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương. 	

TT	Nội dung	Chính quy	Liên thông vừa làm vừa học
		Mức tự chủ và trách nhiệm - Làm việc độc lập, làm việc nhóm và phối hợp được với các bên liên quan trong các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp; - Hướng dẫn, giám sát được người khác thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn nghề nghiệp; - Tự định hướng, đưa ra kết luận, xử lý chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; - Tham gia vào việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý nguồn lực, đánh giá và cải thiện được các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.	
3	Điều kiện thực hiện CTĐT	1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/ban-hanh-khung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy 2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 82 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 05 Phó Giáo sư, 35 Tiến sĩ, 06 Bác sĩ Chuyên khoa II, 35 Thạc sĩ. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 1330/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh 3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC , https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/ 4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH 5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.	

8. Ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học, mã ngành 7720602

TT	Nội dung	Chính quy
1	Chuẩn đầu vào	- Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; - Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024
2	Chuẩn đầu ra	Kiến thức 1. Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong thực hành Kỹ thuật Hình ảnh y học. 2. Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa

TT	Nội dung	Chính quy
		<p>học chính trị và pháp luật trong thực hành Kỹ thuật Hình ảnh y học.</p> <p>3. Vận dụng được kiến thức về công nghệ thông tin trong Kỹ thuật hình ảnh y học.</p> <p>4. Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan đến Kỹ thuật Hình ảnh y học.</p> <p>Kỹ năng</p> <p>5. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản về chụp X-quang, tạo ảnh siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, điện quang can thiệp, y học hạt nhân chẩn đoán và điều trị.</p> <p>6. Đánh giá được chất lượng hình ảnh và phiên giải được kết quả hình ảnh y học thường gặp.</p> <p>7. Phối hợp được với bác sĩ và nhân viên y tế để thực hiện các kỹ thuật hình ảnh thuộc phạm vi chuyên môn, nghề nghiệp.</p> <p>8. Vận hành máy móc/trang thiết bị y tế đảm bảo an toàn; phát hiện được các lỗi kỹ thuật đơn giản và báo cáo/đề xuất giải pháp khắc phục.</p> <p>9. Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.</p> <p>10. Đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.</p> <p>Mức tự chủ và chịu trách nhiệm</p> <p>11. Chịu trách nhiệm cá nhân trước các quyết định chuyên môn và ứng xử nghề nghiệp.</p> <p>12. Phát triển được bản thân thông qua các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phản hồi; hướng dẫn đồng nghiệp.</p> <p>13. Tham gia tổ chức và quản lý được một đơn vị Chẩn đoán hình ảnh theo quy định.</p>
3	Điều kiện thực hiện CTĐT	<p>1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: https://tump.edu.vn/post/quyet-dinh-ban-hanh-ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-hinh-anh-y-hoc-trinh-do-dai-hoc</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 55 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 05 Phó Giáo sư, 30 Tiến sĩ, 01 Bác sĩ Chuyên khoa II, 19 Thạc sĩ. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 568/QĐ-ĐHYD ngày 17/4/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/</p> <p>4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại</p>

TT	Nội dung	Chính quy
		https://bit.ly/BVTH 5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.

9. Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học, mã ngành 7720603

TT	Nội dung	Chính quy
1	Chuẩn đầu vào	<p>- Tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương bởi Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại thời điểm xét tuyển và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;</p> <p>- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường năm 2024</p>
2	Chuẩn đầu ra	<p>Kiến thức</p> <ol style="list-style-type: none"> Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong lượng giá chức năng, thiết lập mục tiêu, kế hoạch can thiệp, tiến hành can thiệp, theo dõi và tái lượng giá người bệnh và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá trong các hoạt động liên quan đến Kỹ thuật Phục hồi chức năng. <p>Kỹ năng</p> <ol style="list-style-type: none"> Thực hiện được kỹ năng lượng giá chức năng, các kỹ thuật phục hồi chức năng, dự phòng khuyết tật và tái hòa nhập cộng đồng cho người bệnh khuyết tật dựa. Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch can thiệp các kỹ thuật phục hồi chức năng cho người bệnh tại bệnh viện và cộng đồng Tổ chức và thực hiện truyền thông phòng ngừa khuyết tật, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người khuyết tật và cộng đồng Vận hành được máy móc/trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng đảm bảo an toàn; phát hiện được các lỗi kỹ thuật đơn giản và báo cáo/đề xuất giải pháp khắc phục. Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương Đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. <p>Mức tự chủ và chịu trách nhiệm</p> <ol style="list-style-type: none"> Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm trong các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp. Chịu trách nhiệm cá nhân trước các quyết định chuyên môn và ứng xử nghề nghiệp Phát triển được bản thân thông qua kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và hướng dẫn đồng nghiệp. Tham gia lập kế hoạch, giám sát, điều phối và quản lý được một đơn vị Phục hồi chức năng theo quy định.

TT	Nội dung	Chính quy
3	Điều kiện thực hiện CTĐT	<p>1. Chương trình đào tạo được ban hành chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/article/khung-ctdt-nganh-ky-thuat-phuc-hoi-chuc-nang-trinh-do-dai-hoc</p> <p>2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu thực hiện CTĐT: Nhà trường có 60 giảng viên cơ hữu được giao nhiệm vụ thực hiện các học phần thuộc chương trình đào tạo. Trong đó có: 05 Phó Giáo sư, 29 Tiến sĩ, 04 Bác sĩ Chuyên khoa II, 22 Thạc sĩ. Mỗi học phần (HP) có ít nhất 02 giảng viên (GV) có chuyên môn phù hợp để thực hiện toàn bộ HP thuộc CTĐT. Danh sách GV ban hành tại Quyết định số 567/QĐ-ĐHYD ngày 17/4/2024. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://daotao.tump.edu.vn/category/mo-ma-nganh</p> <p>3. Cơ sở vật chất: Trường có đủ hội trường, phòng học phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hệ thống CNTT, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc phù hợp với đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Xem chi tiết tại địa chỉ: https://bit.ly/Congkhai_CSVC, https://bit.ly/Congkhai_phongTN Có thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học. Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo tại địa chỉ https://bit.ly/Congkhai_GT Trang thư viện điện tử: http://thuvien.tump.edu.vn/</p> <p>4. Trường có bệnh viện (bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên), và các cơ sở thực hành cho sinh viên trong toàn khoá học. Danh sách tại https://bit.ly/BVTH</p> <p>5. Website của Trường tại địa chỉ: https://tump.edu.vn thường xuyên cập nhật, công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của Nhà trường và thông tin liên quan đến ngành đào tạo.</p>

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2024



HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng